

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ PHỦ LÝ  
Số: 58 /TB - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Phủ Lý, ngày 17 tháng 3 năm 2022

## THÔNG BÁO

**Kết quả lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đề án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại dịch vụ cấp vùng-Outlet và Khu nhà ở tại xã Liêm Tuyền và xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân xã Đinh Xá.
- Ủy ban nhân dân xã Liêm Tuyền.

Thực hiện các Văn bản của UBND tỉnh Hà Nam: số 1042/UBND-GTXD ngày 04/05/2021 về việc thực hiện kết luận số 22-KL/TU ngày 26/04/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chủ trương phê duyệt đề án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Outlet và Trung tâm thương mại dịch vụ cấp vùng và số 266/UBND-GTXD ngày 27/01/2022 về việc mở rộng phạm vi nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết và đề xuất Dự án đầu tư khu Outlet và trung tâm thương mại cấp vùng.

Ngày 11/3/2022 Ban quản lý vốn quy hoạch - Sở Xây dựng Hà Nam đã phối hợp cùng UBND thành phố Phủ Lý, Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đinh Xá và xã Liêm Tuyền đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cơ quan, tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đề án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại dịch vụ cấp vùng (Outlet) và Khu nhà ở tại xã Liêm Tuyền và xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý (*Hội nghị có đại diện của các tổ chức cá nhân: Đại diện phòng Quản lý đô thị thành phố Phủ Lý và các phòng ban của thành phố; Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đinh Xá và xã Liêm Tuyền; Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã và các hội đoàn thể của các xã Đinh Xá và xã Liêm Tuyền: Chi hội Phụ nữ xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Ban Chấp hành hội Cựu chiến binh, đại diện cộng đồng dân cư và các hộ dân có phạm vi ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn hai xã*).

Tại Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đinh Xá và xã Liêm Tuyền, Sau khi Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập đề án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại dịch vụ cấp vùng (Outlet) và Khu nhà ở tại xã Liêm Tuyền và xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý trình bày, báo cáo về các nội dung đề án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (*trong đó xác định phạm vi, quy mô mở rộng so với đề án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại Hội nghị ngày 24/12/2021 và nội dung đề án quy hoạch, sự phù hợp với quy hoạch cấp trên và hiệu quả kinh tế - xã hội mang lại khi thực hiện dự án*).

Hội nghị có ý kiến của cấp ủy, chính quyền và đại diện cộng đồng dân cư đều thống nhất về phạm vi, quy mô, nội dung chính trong đề án quy hoạch quy hoạch sau khi nghiên cứu mở rộng theo Văn bản số 266/UBND-GTXD ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh. (Kèm theo biên bản hội nghị ngày 11/3/2022).

Về phiếu xin ý kiến: Tổ kiểm phiếu đã phát hành 43 phiếu (xã Liêm Tuyền 23 phiếu và xã Đinh Xá 20 phiếu) lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức tại Hội nghị; Kết quả tổng số phiếu phát ra là 43 phiếu, số phiếu hợp lệ là 43 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, số phiếu đồng ý là 42 phiếu (đạt tỷ lệ 97,67%), số phiếu không đồng ý là 01 phiếu (đạt tỷ lệ 2,33%).

Trên đây là thông báo kết quả Hội nghị Kết quả lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đề án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại dịch vụ (Outlet) và Khu nhà ở tại xã Liêm Tuyền và xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý. Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý trân trọng thông báo. /.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch UBND thành phố (để b/c);
- Ban QLVQH - Sờ XD;
- Đài phát thanh thành phố;
- UBND xã Đinh Xá; xã Liêm Tuyền;
- Lưu VT, QLĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hoàng Cao Liêm**